

Phú Lương, ngày 28 tháng 2 năm 2022

BIÊN BẢN

Họp Ban chỉ đạo về công tác đón học sinh trở lại trường

- * **Địa điểm:** Tại phòng HĐSP trường THCS Phú Cường.
- * **Thời gian:** 8h00, ngày 28 tháng 2 năm 2022.
- * **Thành phần:** Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo triệu tập.
- * **Chủ tọa:** Đ/c Đặng Thị Thanh Thủy - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng Ban chỉ đạo.
- * **Thư ký:** Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng - Thư ký HĐSP nhà trường, thành viên Ban chỉ đạo.
- * **Nội dung:**

Đ/c Đặng Thị Thanh Thủy, chủ tọa cuộc họp thay mặt Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 nhà trường triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo và các nhiệm vụ trong việc phòng, chống Covid-19 khi đón học sinh trở lại học tập trực tiếp tại trường từ ngày 21/2/2022.

Thành viên ban chỉ đạo cho các ý kiến về việc thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 3668/HDLN: SGDDT-YT ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Liên Sở GDĐT-Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới.


Đ/c Nguyễn Thị Hoa, nhân viên Y tế báo cáo các công tác chuẩn bị sau khi có công văn số 191/UBND-GDDT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của UBND quận Hà Đông về việc học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Đ/c Đặng Thị Thanh Thủy tổng hợp các ý kiến và kết luận phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên

Tiếp tục công tác tuyên truyền đến CB, GV, NV và học sinh không được lơ là, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong điều kiện mới. Biên bản đã được thông qua trước cuộc họp và được các thành viên nhất trí.

Cuộc họp kết thúc vào 9 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ


Nguyễn Thị Thu Hằng



CHỦ TỌA


HIỆU TRƯỞNG
Đặng Thị Thanh Thủy

Hà Đông, ngày tháng 02 năm 2022

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
DỊCH BỆNH NĂM HỌC 2021-2022
(Kèm theo Quyết định số: 24/QĐ-THCSP ngày 27 tháng 01 năm 2022)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Đặng Thị Thanh Thủy	Trưởng Ban chỉ đạo	- Chỉ đạo chung hoạt động phòng, chống dịch bệnh trường học.
2	Nguyễn Thị Mai	Phó ban chỉ đạo	- Tham mưu cho Ban chỉ đạo về các biện pháp chung phòng chống dịch bệnh theo mùa. - Phối hợp với cán bộ y tế trường học xử lý các trường hợp bệnh dịch xảy ra trong nhà trường. Phối hợp với Trung tâm y tế Quận tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ y tế và tổ chức khám sức khỏe cho học sinh (nếu có). - Phụ trách về chuyên môn và giáo viên toàn trường.
3	Nguyễn Thị Hoa	Ủy viên	- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm học 2021-2022. - Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh tới CB, GV, NV, PHHS và HS toàn trường. - Theo dõi, giám sát các nguy cơ gây dịch bệnh có thể xảy ra, báo cáo Hiệu trưởng và đề ra hướng xử lý kịp thời. - Kiểm tra hệ thống nước uống của học sinh và giáo viên hàng ngày. - Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khỏe ban đầu khi có sự cố bệnh dịch xảy ra. Theo dõi tình hình sức khỏe CB, GV, NV và học sinh nhà trường. - Tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn của Trung tâm y tế Quận tổ chức (nếu có).



4	Nguyễn Hồng Hải	Ủy viên	<ul style="list-style-type: none"> - Đôn đốc các đoàn viên chi đoàn tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh trường lớp, môi trường. Tổ chức các hoạt động, trò chơi thi đua cho học sinh được trải nghiệm giúp ích cho việc phòng, chống dịch bệnh. - Nhắc nhở học sinh giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ 5K. - Quản lý học sinh, đôn đốc nhắc nhở học sinh trong giờ ra chơi ở các hành lang, cầu thang, duy trì nề nếp.
5	Nguyễn Thị Trinh	Ủy viên	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với nhân viên y tế và giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, kỹ năng về phòng, phòng chống dịch bệnh cho học sinh. - Nhắc nhở học sinh trên loa phát thanh để tuyên truyền về thực hiện phòng chống bệnh dịch luôn thực hiện tốt 5K.
6	Nguyễn Thị Dung	Ủy viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện công tác phòng chống dịch tại các lớp, ổn định nề nếp, phối hợp với đoàn đội xây dựng ổn định nề nếp trong đó có nề nếp phòng chống dịch. - Các giáo viên chủ nhiệm thực hiện dạy lồng ghép các hoạt động giáo dục tuyên truyền và bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch bệnh vào các tiết dạy chính khóa theo sự phân công hướng dẫn của ban giám hiệu. - Tuyên truyền phụ huynh và học sinh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. - Phối hợp với tổng phụ trách, nhân viên y tế, phụ huynh giáo dục nề nếp giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học và vệ sinh môi trường. - Phối hợp với phụ huynh và nhà trường trong việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh. - Xử lý nhanh trường hợp ốm sốt, liên hệ ngay nhân viên Y tế nhà trường để kịp thời xử lý. Theo dõi
7	Bùi Thị Thu	Ủy viên	
9	Đặng Thị Hồng Nhung	Ủy viên	
10	Nguyễn Thị Hào	Ủy viên	
11	Nguyễn Thị Hằng	Ủy viên	
12	Lê Thị Bích Vân	Ủy viên	
13	Đào Thị Nga	Ủy viên	
14	Phan Thị Thùy	Ủy viên	
15	Trần Thị Ánh	Ủy viên	
16	Trần Thị Thanh Huyền	Ủy viên	
17	Lê Thị Phương	Ủy viên	
18	Nguyễn Thị Tuyết Mai	Ủy viên	
19	Vũ Tú Nga	Ủy viên	
20	Nguyễn Thúy Hằng	Ủy viên	
21	Đặng Thị Nhân	Ủy viên	
22	Nguyễn Thị Lan Anh	Ủy viên	
23	Chu Thị Thanh Hà	Ủy viên	
24	Nguyễn Thị Hoàn	Ủy viên	
25	Nguyễn Thị Thu Hằng	Ủy viên	
26	Đoàn Bích Ngọc	Ủy viên	



			sức khỏe học sinh.
27	Giáo viên bộ môn	Ủy viên	Quản lý học sinh trong tiết học đang dạy và giờ ra chơi của tiết học kế tiếp.
28	Bộ phận Văn phòng	Ủy viên	- Đ/c Trung phụ trách trực văn thư. - Các đồng chí còn lại phụ trách đo thân nhiệt và mang thiết bị học trực tuyến như camera, Wifi... lên các lớp đã được bố trí, phụ trách quản lý học sinh ở các hành lang trong giờ ra chơi.
29	Ông Nguyễn Thọ Tường và tổ bảo vệ	Phân luồng xe	- Hướng dẫn học sinh ra vào cổng trường và để xe đúng quy định, đảm bảo an toàn giãn cách thực hiện đúng 5K.
30	Bà Lê Thị Thêu	Cán bộ y tế phòng Phú Lương	Hỗ trợ nhà trường về công tác phòng chống dịch.
31	Ông Nguyễn Kim Tam	Thường trực CMHS	Hỗ trợ nhà trường về công tác phòng chống dịch.